

Mời Tham Gia Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Sự sụp đổ của thành phố Saigon vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, còn được gọi là Tháng Tư Đen, 49 năm trước đã đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam và khởi đầu cho một cuộc tấn công hàng loạt người tỵ nạn từ miền nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hoà) và Đông Nam Á trên toàn thế giới.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, tại toà thị chính thành phố San José tiểu bang California, tổ chức Vietnamese American Roundtable (VAR) kính mời quý vị tham gia Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen được tổ chức hàng năm lần thứ 12 **kỷ niệm 49 năm sự sụp đổ của Saigon** với chủ đề: “Blooming Beyond Barriers - Vươn Lên Qua Mọi Rào Cản”. Bốn mươi chín năm sau sự sụp đổ của Saigon, trước ngưỡng cửa của lễ kỷ niệm 50 năm từ ngày cộng đồng chúng ta rời xa quê hương nơi mình chôn nhau cắt rốn, VAR xin kính mời quý vị cùng tham gia **chương trình ngày 30 tháng tư tại toà thị chính thành phố San Jose**. Nơi đây, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về khả năng phục hồi và vượt qua những rào cản của cộng đồng người Việt chúng ta nói chung và cộng đồng người Việt tại vùng Bay Area nói riêng.

Là hậu duệ của những người tỵ nạn và những người nhập cư, các bạn trẻ đến từ tổ chức VAR rất mong quý vị trong cộng đồng sẽ tham gia chương trình Tháng Tư Đen năm 2024 này. **Chúng con tại VAR, là thế hệ đi sau, muốn dành cơ hội này để tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh rất nhiều để chúng con có được một cuộc sống tự do và tốt đẹp như hôm nay.** Vì thế, việc VAR đứng ra tổ chức chương trình lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen trong suốt 12 năm qua là việc đương nhiên và đáng thực hiện.

Chương trình và các phần triển lãm năm 2024 này sẽ đề cao sự hy sinh và tinh thần đấu tranh của cha ông chúng ta như những hạt giống đem đến từ nơi họ sinh sống và tiếp tục nở hoa vươn lên vượt qua mọi rào cản để gặt hái thành công và xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết và vững mạnh, không chỉ ở thành phố San Jose, quận hạt Santa Clara mà trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Chương trình Tháng Tư Đen tại thành phố San Jose năm 2024 này, cửa toà thị chính thành phố sẽ được mở vào lúc 5 giờ chiều, và chương trình sẽ bắt đầu ngay vào lúc 5:30. Chương trình hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sự yểm trợ từ các nhà tài trợ và bảo trợ của chúng tôi. Sau chương trình sẽ có một bữa ăn nhẹ vào lúc 6:45 tối.

Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2024: “Blooming Beyond Barriers” sẽ có một loạt các phần **trình diễn từ nhiều thế hệ khác nhau, các cuộc triển lãm bắt nguồn từ lịch sử, kinh nghiệm, bản sắc và sự thành công của người Mỹ gốc Việt ở San Jose và khu vực South Bay trong suốt 49 năm qua.**

Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen được VAR tổ chức hàng năm lần thứ 12 được đồng tổ chức bởi văn phòng Thị Trưởng Matt Mahan và Nghị Viên Khu Vực 7 thành phố San Jose - Ông Biên Đoàn. Chương trình cũng được tài trợ bởi City of San Jose’s Festivals, Parades, and Celebrations Grant với sự hỗ trợ từ của các nhà hảo tâm.

